



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2565

เรื่อง

1. ชาวนาเฮ้รัฐบาลจ่ายเงิน1.78พันล้านช่วยผู้ปลูกข้าวกว่า2แสนราย
2. รบ.โอ้ผลงานจ่ายเงินรอบ2ให้ชาวนา
3. ผ่าขบวนการลงทุนเงินสี่เทาทำลายทุเรียนไทย "เกษตร-พาณิชย์-ปชป."อย่าลูป...
4. สถานการณ์ปุ๋ยเคมีพื้นวิกฤตราคาเริ่มขยับลง-ปริมาณมีเพียงพอ
5. คอลัมน์: ถอดรหัสอาเซียน: เวิร์กช็อปอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
6. เกษตรกรเฮรายได้พุ่ง18% ต้น'มอเตอร์ไซค์'ทะยาน
7. คพ.ทำแผนคุมฝุ่นพิษ 3 พื้นที่ 7 มาตรการ
8. ส่งความท้าทายใหม่ และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ ในมุมมอง 2 นักธุรกิจ
9. "ปิดทองฯ" ลดความเสี่ยงเกษตรกร
10. คพ.ถกรับมือฝุ่นพิษชี้ปีหน้าหนัก

สื่อ

แนวหน้า
ไทยโพสต์
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
มติชน
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด

ชาวนาเฮ! รัฐบาลจ่ายเงิน 1.78 พันล้าน ช่วยผู้ปลูกข้าวกว่า 2 แสนราย

“ทิพานัน” รองโฆษก รม.เผยรัฐบาล “ประยุทธ์” จ่ายเงินรอบ 2 ให้ชาวนา 204,471 ราย รวม 1,780 ล้าน

ชาวนาเฮ

ผ่าน ช.ก.ส. พร้อมติดตามการจ่ายตรงเงิน ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 4.29 ล้านราย ให้ถึงมืออย่างรวดเร็วโปร่งใส

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มอบนโยบายและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ช.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ช.ก.ส.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะจ่ายตรงให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

▶ ต่อ : ชาวนาเฮ - หน้า 9

ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท โดยโอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวนกว่า 50,615 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 4.29 ล้านราย น.ส.ทิพานันกล่าวว่า วันนี้จะมีการโอนเงินจากนโยบายช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ผ่านทาง ช.ก.ส. รอบที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศอีก จำนวน 204,471 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 1,780 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นกำลังใจและเป็นทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อให้มีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งนอกจากโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 แล้ว ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 และโครงการ

สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 ด้วย

“จะเห็นได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์มุ่งมั่นช่วยเหลือและทำจริง ตั้งใจจริง เน้นย้ำเสมอเรื่องต้องให้เงินถึงมือชาวนาทันทีทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด ทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องประกอบสถานการณ์เฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดถึงมือ และยังวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในระยะยาวดูแลให้มีความมั่นคงทางรายได้ และทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” น.ส.ทิพานัน กล่าว

รม.โอผลงานจ่ายเงินรอบ2ให้ชาวนา

ทำเนียบฯ ● น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อน้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มอบนโยบายและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 และมติคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะจ่ายตรงให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท โดยโอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงวันที่ 24-28 พ.ย.2565 จำนวนกว่า 50,615 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 4.29 ล้านราย

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า วันนี้จะมีการโอนเงินจากนโยบายช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ผ่าน ธ.ก.ส.รอบที่ 2 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศอีก 204,471 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 1,780 ล้านบาท

ซึ่งจะเป็นกำลังใจและเป็นทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้มีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลบีซีจีสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยนอกจากโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 แล้ว ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 ด้วย

“จะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์มุ่งมั่นช่วยเหลือและทำจริง ตั้งใจจริง เน้นย้ำเสมอเรื่องต้องเงินถึงมือชาวนาทันที ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด ทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ประคองสถานการณ์เฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดถึงมือ และยังวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในระยะยาวดูแลให้มีความมั่นคงทางรายได้ และทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” น.ส.ทิพานันกล่าว.

ฝ่าขบวนการทุนจีนสีเทาดำลายทุเรียนไทย "เกษตร-พาณิชย์-ปชป."อย่าลืมน้ำปะจุมุก



ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพไล่ต้อนถูกชี้ตัวกันเลยทีเดียวทั้งนักการเมืองและแก๊งค์ทุเรียนอ่อน-ทุเรียนสวมสิทธิ์ หลังกระแสเปิดโปงขบวนการทำลายตลาดทุเรียนไทยขยายวงกว้างขึ้น

เป็นแรงกระเพื่อมจากผลพวงในการย้ายมือปราบทุเรียนอ่อน นายชลธิ นุ่มหนู จากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สวพ.6) เข้ามาเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งวันนี้ไม่ว่าตำแหน่งไหนก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว เพราะนายชลธิทิ้งชีวิตราชการ ออกมาทำสวนทุเรียนและเตรียมตั้ง "ฟรंटบอร์เดอร์ภาคประชาชน" เดินหน้าพิทักษ์ทุเรียนไทยไม่ให้ขบวนการทุนสีเทาเงินรวมหัวกับนักการเมือง ล้าง เจ้าของสวน ทำลายทุเรียนไทยด้วยการตัดและส่งออกทุเรียนอ่อน

เมื่อขบวนการทำลายทุเรียนไทยเดินเกมจับนายชลธิพ้นจากตำแหน่ง กลุ่มสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยและพันธมิตรทั่วประเทศ 16 องค์กร ก็เคลื่อนไหวร้องเรียนคัดค้านการโยกย้าย จุดกระแสจากพื้นที่จันทบุรี เมืองหลวงทุเรียนไทย ลามไปทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ และทั่วประเทศ เพราะผลงานช่วงสองปีที่ผ่านมา "ทีมเล็บเหยี่ยว" ที่นายชลธิ จัดตั้งขึ้นมาภายใต้นโยบายของกรมวิชาการเกษตร เรียกความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนไทยที่ดีขึ้น กระทั่งมูลค่าการส่งออกทะลุแสนล้านบาท แซงหน้าการส่งออกข้าวเลยทีเดียว

แม้การเคลื่อนไหวปกป้องมือปราบทุเรียนอ่อนไม่บรรลุผลสุดท้ายก็ต้องอำลาวงการชีวิตราชการ แต่ขบวนการทำลายทุเรียนไทยก็ยังไม่

เป็นสุข และนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังก็คงมีหนทางๆ ร้อนๆ กันบ้าง ด้วยว่ากลุ่มสมาคมทุเรียนไทยและเครือข่ายพันธมิตร คงไม่หยุดเคลื่อนไหวและคงไม่ปล่อยให้ขบวนการทำลายทุเรียนไทยลอยนวล

และปรากฏการณ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไม่น้อยคือการออกมาแถลงของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เจ้าของรายการ "Sondhi Talk ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง" ซึ่งร้ายถึงขบวนการค้าทุเรียนอ่อนที่กำลังทำลายตลาดส่งออกทุเรียนไทย โดยมีต้นตอจากความโลภของเจ้าของสวน ล้าง และนักการเมืองบางรายที่หนุนหลังล้างส่งออกแอบยัดใส่ทุเรียนอ่อนและทุเรียนสวมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง อีกทั้งเปิดโปงเบื้องหน้าเบื้องหลังคำสั่งย้ายผ่านนายชลธิ นุ่มหนู ผอ.สวพ.6 ซึ่งรำลึกกันทั้งวงการว่าสาเหตุสำคัญมาจากการเข้ามาขวางทางท่ามาหากินของกลุ่มผู้ค้าทุเรียนอ่อนที่สูญเสียผลประโยชน์มหาศาล

หลังรายการดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องข่าว News1 และการไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก "คุยทุกเรื่องกับสนธิ" ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มผู้ค้าทุเรียนทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นจริง

ยกตัวอย่างเช่น "สมชาย โจนดี" เกษตรกรผู้ปลูกคูลีในการทำสวนทุเรียน จากอำเภอวังจันทร์ ระยอง ทิปบอกว่า "สิ่งที่คุณสนธิพูดในรายการ ชาวสวนทุเรียนเห็นดีด้วย ไม่อยากให้อ้าย ผอ.ชลธิ เพราะถ้าร้ายยาคูชนิด ๆ แบบนี้ ต่อไปทุเรียนเราเป็นแสน ๆ ล้าน ๆ ต้นเรา

จะทำอย่างรักบ้าน เพราะทุเรียน ต้องแก่ถึงจะขายได้ราคาดี ทุเรียนอ่อนราคาถูก รอบแรกมันจะซื้อเราราคาแพง ไปสักเที่ยวสองเที่ยวจะติดกลับ ทีนี้ทุเรียนจะราคาถ่วงทันที ดังนั้นเราอยากได้ทุเรียนมีคุณภาพส่งต่างชาตินะ

"การโยกย้ายมองแล้วไม่เป็นธรรม แบบนี้ ถ้ามีคนแบบคุณชลธิ นุ่มหนู เราจะไม่อยู่รอด เพราะท่านเลี้ยงตายนะ ไปผ่าทุเรียนอ่อนๆ ลูกป็นทั้งนั้นนะ เขาจึงกินไม่ใช่น้อยๆ ทีนี้ผลประโยชน์ของลุงของหนู มันมหาศาลไป แบบนี้ไม่ไหว เกินไป ไปทำกับประชาชนอย่างนี้ ผอ.ชลธิ ท่านดู และของ จันท์ ตราด ชาวสวนทุเรียนมายังหนึ่งลือคัดค้านการลาออกของท่านกันเยอะมาก ส่วนข้อครหาว่า ผอ.ชลธิ จะไปรู้อะไรอะไร เพิ่งมาอยู่เมืองจันท์ได้ 2-3 ปี แต่ท่านเป็นคนจันท์ ผมถามว่าคนใหม่มาเนี่ย 6 เดือน เพิ่งมาจะรู้อะไร ผมเชื่อว่ามีการเมืองแอบแฝง 100% เพราะวันที่ชาวบ้านเดินทางไปยังหนึ่งลือคัดค้าน คนไปเยอะแยะ ผู้ว่าฯ ยังไม่ไปเลย"

ขณะที่ชาวสวนทุเรียนทางภาคใต้ โดยเฉพาะที่ จ.นครศรี-ธรรมราช ก็กำลังลำบาก จากปัญหาเดียวกัน เพราะระยะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต "ทุเรียนหวาย" หรือ ทุเรียนนอกฤดูกาล เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ท่าศาลา อ.หน่พิต้า และใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตทุเรียนคุณภาพของ จ.นครศรีธรรมราช สร้างรายได้ให้พื้นที่และมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกให้ประเทศไทยหลายหมื่นล้านบาทต่อปีแต่ล่าสุด ได้เกิดปัญหาทุเรียนราคาตกต่ำอย่างมาก จากปัญหาที่เกษตรกรเชื่อว่า เป็นเพราะทุเรียนไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์

"นายวิฑิต คำมี" ผู้ผลิตทุเรียนหวายรายใหญ่ ระบุว่า เมื่อช่วงต้นการเก็บเกี่ยวหวายรอบนี้ ผลผลิตทุเรียนระยะแรกจากหลายแหล่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือถูกตัดเก็บตั้งแต่ 90 วัน 100 วัน (จากมาตรฐานการตัดที่ 120 วัน) ทำให้เนื้อทุเรียนเป็นลักษณะ "เนื้อใบจาก" คือยังอยู่ในลักษณะทุเรียนอ่อน ไม่เข้าเกณฑ์แก่จัด ตามการควบคุมคุณภาพ ทำให้ราคาตกลงมาอย่างรุนแรงจาก 250-260 บาท ปัจจุบันเหลือแค่ 90-120 บาทไม่พอค่าปุ๋ยค่าปลูกของชาวสวน ซึ่งหากยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้จะพังทั้งระบบ

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มชาวสวนทุเรียนจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า มีความเชื่อมโยงกับคำสั่งโยกย้าย ผอ.ชลธิ นุ่มหนู เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่ง ผอ.ชลธิ เป็นผู้ที่ควบคุมเข้มงวดคุณภาพมาตรฐานการส่งออก รับผิดชอบเขต 6 จนสร้างความเชื่อมั่นให้วงการเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่มากมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม จ.จันทบุรี ซึ่งถือเป็นประตูการรวบรวมทุเรียน และมุ่งส่งออกไปยังประเทศจีน เพราะทุเรียนภาคใต้จะไหลไปรวมที่นั่น ก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งออก ทำให้อยู่ในอำนาจการควบคุมของพื้นที่เขต 6

จนกระทั่งเข้าสู่ เดือนพฤศจิกายน 2565 หลังจากการโยกย้ายเพียงเดือนเดียว จึงเกิดปัญหาการส่งออกทุเรียนหวายไม่ได้คุณภาพจนราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่พอใจต่อการโยกย้ายมีเบื้องหลัง ถึงขั้นอาจมีการลงขันวิ่งเต้นกดดันให้มีการโยกย้ายเพื่อความสะดวกในการส่งออกทุเรียน โดยมีมาตรการควบคุมคุณภาพที่คลายความเข้มงวดลงไปมาก

ขณะที่หน่วยงานรัฐและฟากฝั่งนักการเมืองเริ่มมีร่องรอยว่าไม่เกี่ยวข้อง มีแต่ทางช่วยชาวสวนและช่วยหาทางระบายทุเรียนออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นักการเมืองที่เรียกหน้าออกมาได้กลับการออกมาแฉของนายสนธิคือ "เสี่ยต่อ-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ "เสี่ยจ๊อน-นายอลงกรณ์ พลบุตร" ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board)

นายเฉลิมชัย แก่ต่างเรื่องที่นายสนธิแฉทุนจีนสีเทาผูกขาดทุเรียนไทย และการโยกย้ายนายชลธิ นุ่มหนู มีอุปสรรคทุเรียนอ่อนว่า กรมวิชาการเกษตรเล็งเห็นว่า ผอ.ชลธิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีที่มากกว่า 32

ปี จึงเหมาะที่จะนำประสบการณ์ไปขยายผลในระดับประเทศ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และ ออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย

นายอลงกรณ์ก็ว่าการนำเสนอเรื่องดังกล่าวของนายสนธิ ทั้งตำแหน่งการป้องกันการผูกขาดและการค้าทุเรียนอ่อนด้วยคุณภาพ ปัญหาสิ่งที่มีที่อาจกระทบต่อทุเรียนไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับข้อห่วงใยของฟรุตบอร์ด ซึ่งกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนสามารถยกระดับการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นในคุณภาพ ส่งผลให้ราคาทุเรียนหน้าสวนและหน้าล้งดีขึ้นต่อเนื่องมากกว่าสองปีแล้ว

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมามีผลไม้ไทยถูกให้ผู้บริโภคชาวจีนจนครองส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 40 ตามมาด้วยชิลีที่เป็นอันดับ 2 ร้อยละ 15 และเวียดนามครองอันดับที่ 3 ร้อยละ 6 โดยทุเรียนสดของไทยครองส่วนแบ่งในตลาดโลกกว่าร้อยละ 70 และครองส่วนแบ่งในตลาดจีนกว่าร้อยละ 90 ด้วยปริมาณการส่งออกไปตลาดจีนกว่า 8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าทะลุ 1 แสนล้านบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สำหรับปี 2565 (1 ก.พ.-17 พ.ย.) ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า 7 แสนตัน มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท

นายอลงกรณ์ ยืนยันแจ้งพื้นที่ว่า นายเฉลิมชัย ในฐานะประธานฟรุตบอร์ด มุ่งมั่นปราบปรามทุเรียนอ่อนด้วยคุณภาพและทุเรียนสวมสิทธิ์อย่างเด็ดขาด ไม่มีลืมหันหน้าปะจุมูกเช่นกรณีการแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาหรือคนรู้จักกับฝ่ายการเมืองไม่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านให้คำเินคิดให้หมดทุกราย และหากมีการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ทุจริตต่อหน้าที่โดยเรียกรับผลประโยชน์จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด

"ยืนยันว่าไม่มีฝ่ายการเมืองในกระทรวงเกษตรฯ ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทา...."

"เราจะไม่ยอมให้ใครมาผูกขาดทุเรียนไทย โดยเฉพาะตนยืนคนละฝั่งกับกลุ่มทุนผูกขาดไม่ว่าใหญ่แค่ไหนไม่แยกถือว่าแต่ทุเรียนใหญ่ดังตัวเลยแม้แต่ยักษ์ใหญ่ในประเทศก็ขึ้นมาแล้ว" นายอลงกรณ์ ลั่นวาจา

ผู้คนในวงการฟิงแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความยั่งยืนยั่งยืนอยู่ หากตั้งเป้าหมายปราบทุเรียนด้วยคุณภาพและทุเรียนสวมสิทธิ์จริง เหตุใดจะต้องโยกย้ายข้าราชการที่สร้างผลงานโดดเด่นด้านการปราบทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่โดยอ้างเหตุผลอยากให้ไปคุมมาตรฐานผักผลไม้ระดับประเทศแทน

ที่น่าสังเกต นายอลงกรณ์ยังยอมรับกับหลายๆ ว่ามีรายการทำมาหารับประทานในวงการค้าทุเรียนที่แอบอ้างนักการเมืองอยู่จริง

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม แนวทางทุเรียนไทยยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการย้ายนายชลธิ นุ่มหนู ไม่หยุด และตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องนี้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองด้วยกัน คือ ประชาธิปัตย์

และภูมิใจไทย เนื่องจากผู้มีอำนาจในพรรคประชาธิปัตย์ ได้โยนลูกการสั่งย้ายนายชลธิ ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนางรมัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ แต่หาว่าเรื่องนี้คนในวงการทุเรียนรู้กันดีว่าใครเป็นคนสั่งย้ายและเชื่อว่าปัญหานี้จะไม่จบง่ายๆ อย่างแน่นอน

นอกจากนั้นแล้ว การโยกย้ายนายชลธิอาจเกี่ยวข้องกับการเมือง เพราะเป็นช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง ซึ่งนายชลธิ นุ่มหนู เป็นน้องชายของ นายศักดิ์ชัย นุ่มหนู ส.ส.จ.ตราด พรรคก้าวไกล

หากสืบสาวประวัติ นายชลธิ นุ่มหนู เกิดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2510 เป็นชาว จ.ตราด อายุ 55 ปี เริ่มรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่



นายชวลี นุ่มหนู

การเกษตร 1 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2529 เป็นลูกหม้อกรมวิชาการเกษตร ทำงานมา 36 ปี เหลืออายุราชการอีก 5 ปี แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออก มีผลวันที่ 1 ต.ค. 2565 ตามที่เคยประกาศไว้ว่าหากมีค่าส่งย้ายก็จะลาออก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูการผลิตทุเรียนปี 2564 ที่ผ่านมานายชวลี ซึ่งจัดตั้งทีมเล็บบเหยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทย วางเครือข่ายเผ่าระวีการตัดทุเรียนอ่อนตั้งแต่ต้นทางที่สวน มีมือมีดกลุ่มตัด และลั้งที่ออเดอร์ พร้อมกับตะลุยตรวจสอบบุกตรวจค้นทุกสิ่งส่งออกทุเรียนให้อยู่ในมาตรการเดียวกัน สร้างความเจ็บแค้นให้กับขบวนการค้าทุเรียนด้วยคุณภาพไม่น้อย โดยปีที่ผ่านมาทีมเล็บบเหยี่ยวฯ จับกุมผู้ค้าทุเรียนอ่อนและทุเรียนสวมสิทธิ์ 4 คดี ทำให้ขบวนการค้าทุเรียนอ่อนที่มั่งคั่งคนไทยและเงินเสียประโยชน์จากส่วนต่างรายได้จากการค้าทุเรียนอ่อนที่หดหายไปเกือบ 70%

เว็บไซต์ เรื่องเล่าข่าวเกษตร โดย "เสก นูรพา" อ้างข้อมูลจากผู้ค้าทุเรียนส่งออกว่า กลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาทำทุเรียนจากไทยส่งออกต่างประเทศ มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ภายใต้ตัวย่อ คือ กลุ่มแรก "HJ" กลุ่มสอง "THK" กลุ่มสาม "YK" กลุ่มสี่ "HZ" กลุ่ม 5 "K" และมีกลุ่มที่ 6 ที่พยายามผงาดขึ้นมาเทียบแต่เป็นกลุ่มไม่ใหญ่ คือ "TFH" โดย 5 กลุ่มแรก เป็นทุนต่างชาติ เงินหนา ใจถึง สายสัมพันธ์แน่นทั้งการเมือง(บางกลุ่ม) ข้าราชการ(บางกลุ่ม) และกลุ่มคนไทยที่ร่วมทำธุรกิจด้วย โดย 5 กลุ่มทุนนี้ร่วมมือกับคนไทย ดำเนินการจัดหาทุเรียนและผลไม้อื่นๆ ที่ประเทศปลายทางต้องการ

วิธีการ 5 กลุ่มทุนต่างชาตินี้ คือ ประสานผ่านคนไทยจัดส่งทุเรียนไปปลายทาง โดยจะมีออเดอร์สั่งมาและระบุวันที่จัดส่งต้องถึงปลายทาง การโอนเงินก็จะโอนเงินสดมาให้ก่อนตามราคาที่ตกลงกัน จากนั้นก็จะส่งของไปตามความต้องการภายใต้สัญญาที่เข้าร่วมกัน

สำหรับกลุ่มแรกใช้ตัวย่อ คือ "HJ" กลุ่มนี้สายสัมพันธ์แน่นทั้งการเมือง (บางกลุ่ม) ข้าราชการ (บางกลุ่ม) และคนไทย (บางกลุ่ม) อีกทั้งยังมีคนต่างชาติชื่อ "A-U" เข้าออกประเทศไทยเพื่อจัดหาทุเรียนส่งไปที่ประเทศปลายทางอยู่เป็นประจำ ที่สำคัญกลุ่มนี้ยังดึงคนไทย (บางกลุ่ม) เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ และข้าราชการ (บางกลุ่ม) ในการอำนวยความสะดวกการส่งผลไม้ (ทุเรียน) ให้ออกจากประเทศไทยง่ายขึ้น และยังดึงอดีตผู้จัดการธนาคารเป็นที่ปรึกษา และยังมีการผู้ประกอบการในเครือข่ายที่รับบรรจุทุเรียน-ลำไยส่งออก หรือที่เรียกกันว่า มือปิ่นรับจ้างในเครือข่ายไม่ต่ำกว่า 40 รายอีกด้วย

กลุ่มที่ 2 ใช้ตัวย่อ "THK" ลักษณะการทำธุรกิจคล้ายกลุ่มแรก แต่สายสัมพันธ์ทางการเมือง (บางกลุ่ม) ยังไม่แน่นมากพอ จะอาศัยโซ่ข้อกลางซึ่งเป็นคนไทยดำเนินการจัดหาทุเรียน-แพก-ส่งออก



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน



นายอลงกรณ์ พลบุตร

และอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้ กลุ่มนี้มีผู้ประกอบการที่จัดหา-รับบรรจุ แพคทุเรียนส่งออก หรือที่เรียกกันว่า มือปิ่นรับจ้างอยู่ในเครือข่าย 30 ราย

กลุ่มที่ 3 ใช้ตัวย่อ "YK" กลุ่มนี้สายสัมพันธ์ทางการเมือง (บางกลุ่ม) แน่นปึก เมื่อมีปัญหาในทางธุรกิจโดยเฉพาะการถูกตรวจสอบ มักจะถูกกล่าวอ้างว่ารู้จักสนิทกับกลุ่มการเมือง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกและยังเป็นผู้เริ่มสัญญาลักษณะที่ผู้คอนเทนเนอร์ส่งออกทุเรียนไปยังปลายทาง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ส่วย" เพราะหากใครมีสัญญาลักษณะนี้ปรากฏบนผู้ส่งออกทุเรียน จะได้รับการอำนวยความสะดวกทั้งฝั่งไทย และประเทศปลายทางที่สำคัญกลุ่มนี้มีผู้ประกอบการที่จัดหา-รับบรรจุ แพคทุเรียนส่งออก หรือที่เรียกกันว่า มือปิ่นรับจ้าง อยู่ในเครือข่ายรายๆ 30 -40 ราย

และยังมีคนไทยในวงการค้าทุเรียนที่เรียกกันว่า "น" เป็นผู้ร่วมทุน ว่ากันว่า "น" คนนี้สามารถจัดการเคลียร์ปัญหาได้ทั้งหมด เพราะนอกจากสายสัมพันธ์การเมือง (บางกลุ่ม) จะแน่นแล้ว ยังมีสายสัมพันธ์ดีกับข้าราชการ (บางกลุ่ม) และ "น" คนนี้ ยังนำทุเรียนต่างประเทศเข้ามาแปรรูปด้วย

กลุ่ม 4 "HZ" เป็นกลุ่มทุนใหม่ กลุ่มนี้สายสัมพันธ์ทั้งการเมือง (บางกลุ่ม) และข้าราชการ (บางกลุ่ม) ยังไม่เหนียวแน่นมากนัก ยังต้องใช้คนไทย (บางกลุ่ม) เป็นตัวเชื่อมในการอำนวยความสะดวก กลุ่มนี้มีผู้ประกอบการในเครือข่ายรายๆ 20-30 ราย สำหรับการจัดหาบรรจุ/แพค และส่งออกทุเรียนไปประเทศปลายทาง

ส่วนกลุ่มที่ 5 ใช้ตัวย่อ "K" กลุ่มนี้จะไม่เห็นทุเรียนมากนัก แต่จะเน้นไปที่ผลไม้มีมูลค่าเป็นหลัก และยังมีกลุ่มที่ 6 ที่พยายามผงดัด ขึ้นมาเทียบแต่เป็นกลุ่มไม่ใหญ่ คือ "TFH" กลุ่มนี้ยังเข้ามาแบ่งสัดส่วนในตลาดส่งออกทุเรียนไม่มากนัก

โดยทั้ง 6 กลุ่มที่จะมีนายหน้า-มือมืดเป็นผู้ประสานงานโดยตรง กับสวนเพื่อจัดหาทุเรียนเข้าสั่ง ด้วยการทำสัญญาในลักษณะเหมาสวน และจะมีคนบางกลุ่มใช้วิธีตัดรูตในครั้งเดียวเนื่องจากทำสัญญาไว้หลายสวน หากจะย้อนกลับมาตัดทุเรียนที่รอให้เนื้อได้พอดีจึงไม่คุ้ม

เสียงลือเลียงเล่าขานถึงขบวนการค้าทุเรียนอ่อนที่กำลังทำลายทุเรียนไทยยังกระหึ่มวงการ และต้องการการปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาด เพราะต้องไม่ลืมว่าขณะนี้เวียดนามส่งออกทุเรียนเข้าจีนได้แล้ว และกลายเป็นคู่แข่งขั้นที่ไทยจะประมาทไม่ได้

นายสัตย์ชัย โกลีลดีวัฒนา อดีตนายคสมคามผู้ผลิตทุเรียนไทย ตัวแทนกลุ่มชาวสวนทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน เปิดเผยว่า ทุเรียนภาคตะวันออกใน 4-5 เดือนข้างหน้า ผลผลิตจะออกสู่ตลาดแล้ว ตอนนี้อยู่เปรียบเสมือนกับการเผชิญกับศึกนอก คือคู่แข่งทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน และศึกในที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 3 พันธุ์เพื่อหลักคือ การย้ายมือปราบทุเรียนอ่อนที่มีผลวันที่ 1 ธ.ค. 2565 รวมถึงผู้ว่าจันทบุรีคนใหม่ และตำแหน่งเกษตรจังหวัดจันทบุรีที่ยังว่างอยู่ รวมทั้งพาณิชย์จังหวัดที่ย้ายมาใหม่ด้วย

ขณะที่สถานการณ์การแข่งขันของตลาดส่งออกทุเรียนไปจีนเพิ่มสูงขึ้นหลังจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้ประกาศลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 อนุญาตให้ประเทศเวียดนาม ส่งทุเรียนผลสดเข้าจีนได้เป็นประเทศที่สอง ซึ่งเวียดนามถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่มีข้อได้เปรียบสูงเนื่องจากมีพรมแดนติดกับจีน มีระยะทางขนส่งใกล้กว่าไทย สามารถตัดทุเรียนแก่ที่มีคุณภาพและรสชาติได้ดีกว่า ทำให้ราคาถูกกว่าทุเรียนจากไทย ขณะที่ไทยยังตรวจพบทุเรียนด้วยคุณภาพส่งออกไปยังจีนซึ่งเป็นปัญหามาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีน และอาจมีการลดการนำเข้าในอนาคตหากมีทางเลือกที่ดีกว่า

นายชลธิ นุ่มหนู อดีตผอ.สวพ.6 ให้สัมภาษณ์สื่อสะท้อนความห่วงใยอนาคตทุเรียนไทยในอีก 2-3 ปีข้างหน้าว่า ส่งออกทุเรียนไทยจะน่าเป็นห่วงมากขึ้น โดยปี 2566 ทุเรียนภาคตะวันออกมีปริมาณเกิน 1 ล้านตันแน่นอน และต้องแข่งกับเวียดนาม และการทำงานของ สวพ.6 เสมือนแม่ทัพที่อยู่ในสภาวะสงครามที่ต้องรบกับขบวนการสอดใส่ค้าทุเรียนอ่อน

อดีตหัวหน้าทีมเล็บเหยี่ยว มือปราบทุเรียนอ่อน ยังเล่าถึงขบวนการทำลายทุเรียนไทยและการสวมสิทธิ์ว่า การส่งออกทุเรียน

อ่อนมีทั้งที่เป็นกลุ่มเจตนาและไม่เจตนา ทุเรียนอ่อนลิ่งใหญ่ๆ เจตนาทำเพื่อส่งออกตลาดปลายทางจีนทำให้ราคาตกเรียกว่า "ทุบราคาชาวสวน" ส่วนที่ไม่เจตนาคือ ทุเรียนไม่เป็น มอบหน้าที่ให้คนตัดและคนคัดทุเรียนดำเนินการจัดหาทุเรียนส่งออกให้

ส่วนการสวมสิทธิ์มีกระบวนการทำเป็นเครือข่ายหลายสิ่งร่วมมือกับผู้ส่งออกและเจ้าหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ ด้านตรวจพืชศุลกากรเคยจับทุเรียนสวมสิทธิ์ 2 ตู้ที่คลองนารายณ์ จ.จันทบุรี คิดไม่คืบ ยกเลิกใบอนุญาตก็เปลี่ยนชื่อกลับมามีเปิดชื่อเหมือนเดิมและที่ด่านตรวจพืชศุลกากรกับด่านศุลกากรพนมจับได้ที่ จ.ชุมพร 2 ตู้เป็นเครือข่ายเดียวกัน กระบวนการจะเตรียมทุเรียนไว้เป็นตู้รอใบรับรองสุขอนามัยพืชจากด่านชายแดนสามและเปลี่ยนตู้และวิ่งวนกลับมาทำซ้ำ 2-3 รอบ ซึ่ง สวพ.6 ได้ขึ้นทะเบียนแบล็กลิสต์ไว้แล้ว

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ออกบทวิเคราะห์ "จับชีพจรทุเรียนไทย จะโดนโค่นบัลลังก์หรือไม่? หลังศึกแย่งชิงตลาดจีนดุเดือด" เมื่อเดือนต.ค. 2565 โดยประเมินว่า ตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนจะขยายตัว 19.3% (2565-2573) เป็น 22,162 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7 แสนล้านบาท ในปี 2573 จากปัจจุบันที่ราว 1.2 แสนล้านบาท จากความต้องการบริโภคทุเรียนของชาวจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งตลาดทุเรียนของไทยในจีนมีแนวโน้มลดลงจาก 95.9% ในปี 2564 เหลือ 90.4% และ 88.1% ในปี 2568 และปี 2573 ตามลำดับ จากการทำเงินสามารถปลูกทุเรียนได้เองและการส่งออกทุเรียนของประเทศคู่แข่งไปจีนมากขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนประมาณ 1.7-5.7 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2568-2573

Krungthai COMPASS ประเมินว่า ภายในปี 2568 ผลผลิตทุเรียนของไทยจะแซงหน้าอินโดนีเซีย และในปี 2573 ผลผลิตทุเรียนของไทยอาจเพิ่มขึ้นถึง 4.2 เท่าสู่ระดับ 5.05 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตทุเรียนของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามมีแนวโน้มอยู่ที่ 4.05 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 3 เท่า) 0.72 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า) และ 3.44 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 5.4 เท่า) ตามลำดับ ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตทุเรียนโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันในตลาดส่งออกรุนแรงมากขึ้น

เห็นแนวโน้มในอนาคตแล้วบอกได้คำเดียวว่าน่าห่วงอย่างยิ่ง ถ้ายังปล่อยให้ขบวนการทำลายทุเรียนไทยล้าพองอยู่ต่อไป

ที่สำคัญก็ไม่ใช่เพียงแค่ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ต้องร้อนใจ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ก็ควรต้องร้อนใจ และต้องเร่งแก้ไขอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่ลืมหันหน้าปะจุมูก หรือเกิดเรื่องทีก็แก้ที เพราะทั้ง 2 กระทรวงก็ล้าแล้วแต่อยู่ในความรับผิดชอบของ "พรรคประชาธิปัตย์" ทั้งสิ้น ■

สถานการณ์ปุ๋ยเคมีพื้นวิกฤต ราคาเริ่มขยับลง-ปริมาณมีเพียงพอ

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าหลังจากปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกรณีสงครามรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้น จนทำให้การจัดหาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นมาก โดยภาครัฐพยายามจัดหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยเคมีจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้ปริมาณปุ๋ยเคมีเริ่มมีมากเพียงพอต่อปริมาณการใช้และตลาดมีการแข่งขันราคากันมากขึ้น รวมทั้งราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกได้ลดลงมาพอสมควรจนทำให้เวลานี้แม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่จำหน่ายในประเทศได้ปรับลดราคาลงมาต่อเนื่องด้วยเช่นกัน และกรมได้ติดตามราคาปุ๋ยเคมีในสูตรต่างๆ ขณะนี้ ราคาจำหน่ายเฉลี่ยภาคกลาง ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ลดลง 18% และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ลดลง 26%

เมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่ผ่านมา และคาดว่าราคาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก ดังนั้นกรมการค้าภายในจะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ทั่วประเทศจะติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ จากการที่กรมฯ ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวและผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษโดยเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี พบว่าเกษตรกรในเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีราคาไม่แพง เช่น มูลสัตว์แกลบ รำข้าว น้ำหมักและกากน้ำตาล เพื่อนำมาผสมให้ได้สารอาหารที่ขาดในดิน ตามประเภทของพืชที่เพาะปลูกและได้สอบถามเกษตรกรหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยน

แนวทางการใช้ปุ๋ยพบว่าผลผลิตไม่ได้ลดลง ดินไม่เสื่อมสภาพ และปัญหาแมลงลดลงทำให้ใช้ยาฆ่าแมลงน้อยลงไปด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศที่จะหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศมาทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปริมาณปุ๋ยเคมีในประเทศถือว่าน้อยลง แต่ขณะนี้ปริมาณสต็อกปุ๋ยของทุกโรงงานรวมกันมีมากถึง 1.43 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 52% ยิ่งแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรหลักๆ ยังคงมีสต็อกมากกว่าปีที่แล้ว เช่น ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) สต็อกมากกว่าปีที่แล้วถึง 136% 191% และ 89% ตามลำดับ ขณะที่การจำหน่ายปุ๋ยของทุกโรงงานรวมกันในช่วง 10 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ต.ค. 2565) จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศลดลงประมาณ 36% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ทั้งนี้เกษตรกรส่วนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการเพาะปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีลดลงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพทดแทน หรือใช้แบบผสมผสานควบคู่กันไปเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก



เวิร์กช็อปอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

“ถอดรหัสอาชีพ” เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2565 นี้ผมขอเริ่ม
ที่การแจ่งข่าว...งาน “มหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลัง
แผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ “ในหลวงรัชกาล
ที่ 9” ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร งานนี้



มีการจัดที่พิพิธภัณฑสถานเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ระหว่าง 3-6 ธ.ค.นี้
โดยจะมีนิทรรศการต่าง ๆ ตลาด
เศรษฐกิจพอเพียง-ตลาดองค์

ความรู้-ตลาดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปัน รวมถึง มี
กิจกรรม “เวิร์กช็อป” อบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดงานนี้ดูได้ที่
www.wisdomking.or.th

เกษตรกรเฮรายได้พุ่ง18% ต้น'มอเตอริไซค์'ทะยาน

นายพรชัย วีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า รายได้เกษตรกรในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยดัชนีรายได้เกษตรกรที่แท้จริงประจำเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 18.3% ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 12.3% เฉลี่ยทั้งปีมีการเติบโตแล้ว 9.5% โดยเป็นผลจากผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้



พรชัย วีระเวช

จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวจากปีก่อน 6% และ ยังเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ 1.1% ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ โดยเฉพาะผลผลิตสุกร และไก่เนื้อ และสินค้าในหมวดไม้ผลเป็นสำคัญอีกด้วย

นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าเกษตรยังขยายตัวได้ดีหลายรายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังขยายตัว 28.3% อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัว 4.8% และข้าวขยายตัว 2.8% โดยจากรายได้เกษตรกรที่สูงขึ้น ยังส่งผลให้ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือน ต.ค.65 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 16.2% อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และยังเป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรไทยอีกด้วย

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า แนวโน้มสินค้าเกษตรปีนี้ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 11,000-11,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 9,500 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาประมาณ 11,000-12,200 บาทต่อตัน ซึ่งหลายชนิดมีราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้แล้ว และบางชนิดราคาเกือบจะเท่ากับที่ประกันรายได้ ด้านปาล์ม น้ำมันราคา 5-60-6.50 บาทต่อกก. ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีราคาเกิน 11 บาทต่อกก. รวมถึงมันสำปะหลัง ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง

“เท่าที่ประเมิน ณ ตอนนี้ ปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ เหลือแค่ข้าวบางชนิด ที่ราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้แต่ไม่เยอะมาก โดยเชื่อว่าแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ต่อไป และในปี 65/66 จะเป็นปีที่ใช้เงินในโครงการประกันรายได้ลดลง หรือบางตัวอาจไม่ต้องใช้เลยก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดเริ่มต้นหรือคิกออฟโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรไปแล้ว ซึ่งถือว่าช่วยเหลือเกษตรกรได้มาก”

คพ.ทำแผนคุมฝุ่นพิษ 3 พื้นที่ 7 มาตรการ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงข่าวการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ประจำปี 2566 ว่า คพ. ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง ปี 2566 ตามหลักการ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม” สำหรับพื้นที่ในเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 มาจากการจราจร และโรงงานอุตสาหกรรม การจราจร ขอความร่วมมือให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการกำหนดโครงการ อาทิ โครงการรถรัฐลดมลพิษ โครงการคลินิกลดฝุ่น PM2.5 ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์รวม 11 บริษัท ให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี และลดค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่ และค่าแรงเป็นพิเศษ น้ำมันบางจากและ ปตท. มีการจำหน่ายน้ำมันก๊าดมะกันต่ำในช่วงวิกฤติ มีความเข้มงวดและขยายพื้นที่ตรวจวัดควันดำ 20 จุด เพื่อควบคุมตั้งแต่ต้นทาง

นายปิ่นสักก์กล่าวต่อว่า ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะตรวจกำกับโรงงานที่มีแนวโน้มในการปล่อยมลพิษสูง ร้อยละ 100 ตลอดปี โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงในการปล่อยฝุ่นละอองจากกระบวนการเผาไหม้ เช่น โรงงานหลอมเหล็ก โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 896 โรงงาน รวมทั้งควบคุมสถานประกอบการ เช่น กิจการผสมซีเมนต์ กิจการหลอมโลหะ อู่พ่นสีรถยนต์ กิจการรวมผลิตรูป เป็นต้น สำหรับพื้นที่ในเมือง ตั้งเป้าลดจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานให้ได้ร้อยละ 10 ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมการเกษตรจะร่วมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยกำหนดเป้าหมายใน 82 จังหวัด เกษตรกร 17,640 คน และตั้งเป้าหมายลดจำนวนจุดความร้อนร้อยละ 10%.

ส่งความท้าทายใหม่

และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ

ในมุมมอง

2 นักธุรกิจ

u.2

ส่งความท้าทายใหม่ และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ ในมุมมอง 2 นักธุรกิจ

กำพล อติเรกสมบัติ

ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

หมายเหตุ - นายกำพล อติเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ขณะที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายหัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษาและความพร้อมของทุนมนุษย์สู่โลก 5.0" ในการประชุม Forum for World Education 2022 (FWE 2022) ที่สถาบันผู้นำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ป ระเมินภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น จากปัจจัยดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นออกฤทธิ์ โดยมี 6 ประเด็น ดังนี้

1. อัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้วในหลายประเทศ แต่ยังปรับตัวลดลงช้าและยังเกินเป้าหมายของธนาคารกลางหลัก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงช้า ทำให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อยังเป็นประเด็นหลักที่ธนาคารกลางต้องทำนโยบายการเงินแบบดึงตัว

2. อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบช้าลง (slower rate hike) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 และจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงจนกว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย

โดยในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกธนาคารกลางหลักจะยังคงให้น้ำหนักกับประเด็นเงินเฟ้อสูงเป็นหลัก และในช่วงครึ่งหลังจะเริ่มมาให้น้ำหนักการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในอัตรา 0.50% สู่ระดับ 4.50% ในการประชุมระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ และคาดว่าใน 3 การประชุมแรกของปี 2566 จะปรับขึ้นอีกครั้งละ 0.25% แล้วคงดอกเบี้ยที่ 5.25% ต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2566

สำหรับในส่วนของ ธปท.ในปี 2566 คาดว่าจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ย

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16337

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 190.53 Ad Value: 314,374.50

PRValue (x3): 943,123.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งความท้าทายใหม่ และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ ในมุมมอง 2 นักธุรกิจ

นโยบายได้อีก 0.50% เป็น 1.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดก่อนเกิดโควิด สาเหตุที่ขยับขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่มากนักเนื่องจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในปี 2566 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น (โดยจากค่าเงิน US Dollar index ที่เริ่มชะลอการแข็งค่า ร่วมกับแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวและการกลับมาเกินดุล

บัญชีเดินสะพัดของไทย ได้ปรับประมาณการค่าเงินบาทปลายปี 2565 ที่ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และปลายปี 2566 ที่ 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ การเริ่มกลับมาเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในอัตราเดิม 0.46% จากที่เคยปรับลดลงเหลือ 0.23% ในช่วงวิกฤตโควิด ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องส่งผ่านต้นทุนส่วนหนึ่งไปยังภาคธุรกิจและครัวเรือนผ่านดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย

3.ผลจากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยในระดับสูงทำให้เกิดภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักอย่างมีนัยและพร้อมเพรียงกัน (Synchronized and serious slowdown)

โดยเชื่อว่ายุโรปและอังกฤษ ยังเป็น 2 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่มีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงสูง จากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤตด้านพลังงาน ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงด้านนี้ต่ำกว่าจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและภาคครัวเรือนและธุรกิจที่มีการก่อกำหนดเมื่อเทียบกับการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงครั้งก่อนๆ

4. การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการประท้วงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันให้ทางการจีนยกเลิกโควิดเป็นศูนย์ในปี 2566 แต่การเปิดเมืองเปิดประเทศน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อ



เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้า การลงทุนและนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี

5.ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์จากทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มสูงต่อไป

6.การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกจะยิ่งเร็วขึ้น ตามกระแสภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ความยั่งยืน (ESG) และนวัตกรรม (Digital innovation) โดยปัจจัยด้านความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง (resiliency) และด้านความมั่นคง (security) จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพ (efficiency) มากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2566 เน้นการลงทุนแบบระมัดระวังและกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง

จึงยังคงแนะนำถือเงินสดหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์

การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 5-15% ของพอร์ตโฟลิโอ เน้นสะสมพันธบัตร/หุ้นกู้ โดยทยอยเพิ่มระยะยาว แต่เน้นที่มีคุณภาพสูง ในภาวะเศรษฐกิจ

ดังกล่าวนักลงทุนควรเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกระแส

เงิน (Yield) มากกว่าผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (capital gain)

ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นยังต้องระวังกับดักด้านมูลค่า

(Valuation trap: P/E) ต่ำจากราคาที่ปรับลง แต่กำไรในอนาคต

มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลงเช่นกัน สำหรับนักลงทุนที่รับความ

ผันผวนได้ แนะนำทยอยสะสมหุ้นไทยและอินโดนีเซีย ที่มี

แนวโน้มการฟื้นตัวของรายได้และกำไรต่อเนื่องจากอานิสงส์

การฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงถดถอย แต่

การเปิดเมืองของจีนและการลดกำลังการผลิตของโอเปค

พลัส ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันโลก การปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยแบบช้าลงของเฟด ส่งผลให้แรงกดดันค่า

เงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มชะลอลง โดย

เฉพาะในประเทศที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับมา

เกินดุล เช่น ไทย ทำให้การป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีความจำเป็นมากขึ้น



ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนเป็นโรงเรียน
ในตัวเองอยู่แล้ว เพราะเราเกิดมา
เพื่อเรียนรู้ ทำยังไงให้ชีวิตเรามีความ
สุขมากขึ้น และอยากจะมีสุขมาก
ขึ้น ต้องส่งมอบความสุขให้คนอื่นก่อน
เป็นสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้น
สุด จะดำรงอยู่อย่างนี้ต่อไปตลอด
ชีวิต อย่างน้อย 80 ปี ของชีวิต
คนคนหนึ่ง

ความท้าทายในอนาคตช่วง
ปี 2566-2568 คือ 1.ปัญหา
ทุนนิยม และความไม่เท่าเทียม
ของสิทธิมนุษยชน 2.การเปลี่ยนผ่าน
ของดิจิทัลและพลังงาน 3.ความยั่งยืน

และผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศ 4.ความ
ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงภาวะเงินเฟ้อใน
ระดับสูงและความมั่นคงทางอาหาร 5.การแบ่งขั้ว
อำนาจของโลกใหม่ 6.สุขภาพและโรคระบาด

นี่เป็นความท้าทายทั้งหมดที่เราต้องเจอ เป็นสิ่ง
ที่เรียกว่ามากมายที่เราต้องเรียนรู้ เป็นทั้งภาระและ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16337

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 190.53 Ad Value: 314,374.50

PRValue (x3): 943,123.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งความท้าทายใหม่ และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ ในมุมมอง 2 นักธุรกิจ

โอกาส ขึ้นอยู่กับเราจะมองว่าเป็นอะไร ไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือเอกชน ภาคการศึกษาเอง ก็ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วย

ส่วนในช่วง 5.0 อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนา วิวัฒนาการมาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ 1.0 การเริ่มทำฟาร์ม การเกษตร มาถึง 2.0 เป็นเรื่องของการทำงานอุตสาหกรรมต่างๆ จนมาถึง 3.0 เป็นการปฏิวัติทางด้านการเงิน การสร้างตลาดหุ้น ตลาดเงิน มีการสร้างความเติบโตและสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของผลผลิตทั่วโลก ขณะที่การศึกษาเราอยู่ในช่วง 2.0 ยังคงสอนให้นักเรียน คนรุ่นใหม่หรือเยาวชนให้ออกมา ทำงานในโรงงาน แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่แรงงานมักถูกแทนด้วยเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และเอไอ ทางอาจารย์หรือครูยังเป็นศูนย์กลางของความรู้อยู่ตอนนี้ความรู้ถูกทอดทิ้งไปแล้ว ต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

มุมมองภาคเอกชน อยากได้คนมาทำงาน ไม่อยากได้คนที่มารับคำสั่งอย่างเดียว อยากได้คนมีความสนใจในศักยภาพของตัวเอง กล้าที่จะถามคำถาม อยากทำงานวิจัยและค้นคว้า เพื่อความรู้ที่เพิ่มขึ้น คนที่อยากจะทำมือทำงาน พร้อมทำงานเป็นทีม และคนที่สามารถพูดคุยถกเถียงกันได้ด้วยการใช้เหตุผลและพร้อมที่จะปรับตัว พัฒนาตัวเอง นี่คือการบรรณาการควรจะไปไว้ในระบบการศึกษา เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เห็น ระบบการศึกษามีการก้าวกระโดด เข้ากับโลกกำลังก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล ทุกอย่างให้ความสำคัญกับข้อมูล ซึ่งกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นและความสำคัญ มีค่ามากขึ้นยิ่งกว่าเงิน

ถ้าเราจะโตต่อไปในยุค 5.0 จะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว

เพราะยังต้องแก้ปัญหา ความท้าทายใน 6 ประการที่ได้กล่าวมา ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการ ต้องพัฒนาคน ทักษะคิดของคน ภาคเอกชนถือเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาคนเช่นกัน ถ้าภาคเอกชนจะเลือกแต่คนเก่งเข้ามาทำงาน ให้ทำงานเดิมๆ กลายเป็นว่าเอาคนที่เก่งมากกลายเป็นคนธรรมดาไป หรือว่าถ้าเกิดคนนั้นกลายเป็นว่าติดอยู่กับงานที่ทำอยู่แล้ว ไม่อยากทำงานอื่น กลายเป็นว่าเราได้ตัวถ่วงหรือภาระ ฉะนั้น เครื่องซีพีที่ต้องการให้คนเป็นเจ้าแก้ม มองเห็นทุกแง่มุมของธุรกิจในอนาคต วิธีการคือจะต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กรุ่นใหม่ เพราะจะเป็นคนสร้างโลกใหม่

ปัจจุบันมีเรียนออนไลน์ แต่ผู้เรียนในห้องเรียนไม่ได้ แต่การเรียนออนไลน์ก็สำคัญ บางโรงเรียนมีทรัพยากรไม่เพียงพอ และการเรียนออนไลน์ยังช่วยได้ในหลายๆ ด้าน อย่างอุตสาหกรรมการค้าปลีกพอเจอดิจิทัลเข้าไป ก็ชวนเซไปมาก อย่างเซเว่นอีเลฟเว่น พอเจอดิสรี่ชั่นเข้าไปก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเองอย่างยิ่ง ซึ่งเซเว่นอยู่มา 30 ปีแล้ว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวอีคอมเมิร์ซกลับกลายเป็นว่าสร้างรายได้มากกว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการขายหน้าร้าน ดังนั้น ก็เหมือนกันกับระบบการศึกษา เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์จากมันให้ถูกต้อง

การศึกษาควรจะเป็นความท้าทายที่ทั้งโลกจัดการบริหารร่วมกัน เหมือนกับการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ จริงๆ อาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำ และการศึกษาไม่ควรจะเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศ แต่ควรจะเป็นการแข่งขันร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนทั้งโลก

“ปิดทองฯ” ลดความเสี่ยงเกษตรกร

นายฤทธิชัย บุญราช ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจการ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจการปิดทองหลังพระฯ นำร่องพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่กาฬสินธุ์
ขอนแก่นและอุดรธานี เพื่อให้แนวทางการสนับสนุนโครงการปลูกข้าวโพด
อาหารสัตว์หลังทำนาปี ด้วยการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์แทน
การทำนาปรัง ช่วยลดการใช้ปุ๋ยมากกว่า 2 เท่า เพื่อเป็นทางเลือกในการ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรกว่า 2,296 ราย สนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ คาดเกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้ผลผลิตดี มีกำไรขั้นต่ำ
ไร่ละ 3,500-4,000 บาท ซึ่งสูงกว่าการทำนาที่สร้างรายได้ไร่ละ 800-
1,000 บาท

“ในปัจจุบันตลาดกำลังขาดแคลนข้าวโพดอาหารสัตว์เนื่องจากผล
ของสงครามรัสเซีย-ยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของโลก ในการผลิตข้าวโพด
และข้าวสาลี ภาวะสงครามทำให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูง
ขึ้นเป็นระยะๆ ในขณะที่ประเทศไทยต้องนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์
มาจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยสามารถสร้างผลผลิตได้เพียง
4 ล้านตันต่อปี ในขณะที่มีความต้องการไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตันต่อปี”

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการฯ สถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้กำหนด
แผนงานและวิธีการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอนแก่น และอุดรธานี และประสานงานกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และระดับจังหวัด อำเภอคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ พร้อมทั้งได้ประสานเชิญกลุ่มบริษัทเอกชน
ที่ทำธุรกิจอาหารสัตว์เข้าร่วมโครงการด้วย โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
โปรตีนสัตว์ จำกัด เข้าร่วมโครงการเป็นรายแรก โดยกำหนดเงื่อนไขให้บริษัท
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการต้องลงทุนออกค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพด
อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรโดยไม่คิดดอกเบี้ยตั้งแต่ขั้นตอนการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพด
ที่ถูกต้อง

นายฤทธิชัย กล่าวว่า บริษัทได้ให้คำมั่นว่าจะรับซื้อข้าวโพดจาก
เกษตรกรในราคาประกันขั้นต่ำที่โลกรัมละ 8.50 บาท ต่อความชื้นไม่
เกิน 27% หรือในช่วงผลิตรายออกสู่ตลาด หากราคาในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น
กว่าราคาประกัน บริษัทก็จะรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นตามราคาในท้องตลาด
ในทางตรงข้ามหากช่วงเวลาดังกล่าวผลิตรายออกสู่ตลาด ราคาข้าวโพดลดต่ำ
กว่า 8.50 บาท บริษัทจะรับซื้อในราคาประกันที่ตกลงกันไว้ในราคาขั้น
ต่ำที่โลกรัมละ 8.50 บาท และหากเกษตรกรสามารถร่วมกันปลูกข้าวโพด
ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป บริษัทจะมาตั้งจุดรับซื้อข้าวโพด โดยตรงจากเกษตรกร
ในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตไปขายต่าง
จังหวัด และถูกกดราคาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม.

คพ.ถกรับมือฝุ่นพิษซีพีหน้าหนัก

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงข่าวการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5 ประจำปี 2566 โดยกล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มักเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปี จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ช่วงต้นปี 66 จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดการสะสม ซึ่งถือว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่คาดว่าฝุ่นละออง PM 2.5 จะมีค่าเกินมาตรฐานมากกว่าในปีก่อน

นายปิ่นสักก์กล่าวอีกว่า คพ. ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง ปี 66 ตามหลักการ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม 7 มาตรการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 มาจากการจราจร และโรงงานอุตสาหกรรม การจราจร ขอความร่วมมือให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการกำหนดโครงการ อาทิ โครงการรถรัฐลดมลพิษ โครงการคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์รวม 11 บริษัท ให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี และลดค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่ และค่าแรงเป็นพิเศษ ป้อนน้ำมันจากและปตท. มีการจำหน่ายน้ำมันก๊าดในถังจุกตุ๊กตุ้ม มีความเข้มงวดและขยายพื้นที่ตรวจวัดควันดำ 20 จุด เพื่อควบคุมตั้งแต่ต้นทาง

“ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งตรวจกำกับโรงงานเชิงรุกโดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงในการปล่อยฝุ่นละอองจากกระบวนการเผาไหม้ พื้นที่เกษตรทางกรมส่งเสริมการเกษตร จะร่วมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ด้านสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมไม่ได้ จึงอาจส่งผลให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นในช่วงนี้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 กันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai หรือแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” นายปิ่นสักก์กล่าว